



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง	สื่อ
1. พบยีสต์สกุล-สปีชีส์ใหม่จากใบสับปะรด	เดลินิวส์
2. คอลัมน์: ทอล์กออฟเดอะทาวน์: 'นมเกษตร'เป็นได้มากกว่านม	มติชน
3. ปุ๋ยลวงหน้าต่ำสุดรอบ 5 เดือน เอกชนเชียร์ ปลุกผีเหมืองโปแตช	ฐานเศรษฐกิจ
4. คอลัมน์: แท็งก์ความคิด: ข้าวดีเกษตรกร	มติชน
5. ภาพข่าว: ขอขอบคุณ	มติชน (กรอบบ้าย)
6. ดีเดย์28กพ.บินไฟล์ต์แรก ซาอูเร่งเข้าไทย	มติชน
7. รมว.กษ.พอใจโครงการเกษตรช่วย ปชช.ลดค่าครองชีพ แก้ปัญหาหมูแพง	mgronline.com
8. กรมชลฯ ลุยขุดลอกแม่น้ำบางขาม แก่ภัยแล้งให้ชาวบ้าน	siamrath.co.th
9. มก. ชวนร่วมฟังการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 “เกษตรศาสตร์วิถีดัดไป...”	siamrath.co.th
10. 'มัลลิกา'ชู'จรินทร์'ช่วยอีสาน ดัน'ประกันรายได้'เพิ่มผลผลิต-รายได้สูงขึ้น	naewna.com



doi.org/10.3390/jof8020118)

พื้นที่ที่ค้นพบคืออำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และได้ตั้งชื่อยีสต์สกุลใหม่ว่า Savitreella เพื่อให้เกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิมทอง ผู้เชี่ยวชาญยีสต์ ทั้งด้านอนุกรมวิธาน ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์ในประเทศไทย และชื่อยีสต์ใหม่ว่า Savitreella phatthalungensis ส่วนที่ค้นพบจากอำเภอ

พบยีสต์สกุล-สปีชีส์ใหม่จากใบสับปะรด

นักวิจัยค้นพบยีสต์สกุล (genus) และสปีชีส์ (species) ใหม่ของโลก ในประเทศไทย จากผิวใบสับปะรด ที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ “เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” โดยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำวิจัยของคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นเยาว์ของสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 8 สถาบัน

ดร.ภูมิน นุตรทัต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในทีมวิจัยเปิดเผยว่า รับผิดชอบในส่วนของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์บนผิวใบ

สับปะรด พร้อมกับการศึกษาหายีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญของพืช เนื่องจากสับปะรดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย และคาดว่าจะน่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของยีสต์ที่มีคุณสมบัติในการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้าน

การเกษตรและอาหาร และในระหว่างการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในใบสับปะรดจากจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้ค้นพบยีสต์สกุล (genus) และสปีชีส์ (species) ใหม่ โดยอาศัยระบบการจัดจำแนกแบบ polyphasic taxonomy ปรากฏว่าไม่ตรงกับชนิดใดในโลก ต่อมาจึงได้ร่วมกันตีพิมพ์ประกาศลงในวารสารนานาชาติ Journal of Fungi (

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งชื่อว่า Goffeauzya siamensis เหตุผลที่ตั้งชื่อว่า siamensis เพราะคำว่า “Siam” เป็นชื่อเดิมของประเทศไทย เพื่อต้องการบ่งบอกว่ายีสต์สปีชีส์ใหม่นี้ค้นพบครั้งแรกที่ประเทศไทย

สำหรับประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์อยู่ระหว่างการนำทรัพยากรยีสต์ที่รวบรวมได้มาศึกษาประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญของพืชในด้านการควบคุมราก่อโรคพืช รวมถึงศึกษาความสามารถในการผลิตสารอินทรีย์ระเหยง่าย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนต่อไป.

'นมเกษตร'เป็นได้มากกว่านม



ทอล์กออฟเดอะทาวน์
ดร.สง่า ดามาพงษ์

“นมเกษตร” หรือ KU milk ดำเนินการผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เป็นผลิตภัณฑ์นมแรกๆ ของประเทศไทย ที่ผลิตโดยภาครัฐคู่ขนานไปกับการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษ ณ วันนี้ มก.กำลังขับเคลื่อน “นมเกษตรให้เป็นที่มาของนมและอาหารของคนไทย”

นมเกษตรมีคุณภาพสูงที่ อย.รับรองเทียบเท่าระดับสากล เป็นเพราะ มก. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีต้นทุนองค์ความรู้การผลิตนมคุณภาพอยู่อย่างครบวงจรการผลิต ได้นำมาบูรณาการกันได้อย่างลงตัวประกอบด้วยเกษตรศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศพหกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

นมเกษตรจึงเป็นนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงไม่แพ้นมแบรนด์ใดๆ โดยเฉพาะโปรตีน เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เพราะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนมากกว่า 18 ชนิด ในจำนวนนี้มี 11 ชนิด ที่ร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้ จะนำไปสร้างความเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และระบบประสาท และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมโปรตีนในนมได้ดี

น้ำตาลแล็กโทส เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีเฉพาะในนม มีเพียงร้อยละ 4.6 ประกอบด้วย กุลโคส และกาแล็กโทส ที่มีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย 4 เท่า นมได้ถูกจัดให้เป็นอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low glycemic Index - Low GI) ที่คือๆ ปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อไปเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายอย่างช้าๆ และเป็นเวลานาน นี่คือเหตุผลว่า ดื่มนมแล้วให้อิ่มนานและอยู่ท้อง นอกจากนี้ น้ำตาลแล็กโทสยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีที่อยู่ในลำไส้ ไม่ช่วยขจัดจุลินทรีย์ชนิดไม่ดี ทำให้ลำไส้สะอาด และเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

ในนม 1 แก้ว 200 ซีซี. มีไขมันเพียง 3.3 กรัม ให้คอเลสเตอรอลเพียง 28 มิลลิกรัม ซึ่งไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ไขมันในนมช่วยนำไปสร้างพลังงานเป็นส่วนประกอบของอวัยวะของร่างกายและสมอง และช่วยต้านภัยอนุมูลอิสระ ดี ดี เค เข้าสู่กระแสเลือด

นอกจากนี้ นมยังมีวิตามินและแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะแคลเซียมในนม นั้น ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้ดี เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

เล่นของนมเกษตรที่ดื่มแล้ว มักจะติดใจและบอกต่อคือ มีกลิ่นหอมของนมสด และอร่อย นั่นเป็นเพราะได้คัดเลือกนมดิบที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และที่สำคัญใช้อุณหภูมิในการผลิตไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส ป้องกันการปนเปื้อนหลังพาสเจอร์ไรซ์ จึงยังคงความหอมและคุณค่าทางโภชนาการไว้ ไม่ให้ถูกทำลายไปมากนัก อีกทั้งยังสามารถเก็บนมเกษตรไว้ในตู้เย็นช่องปกติได้นานไม่ต่ำกว่า 20 วัน ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นว่านมเกษตรได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน

จากข้อมูลของศูนย์ผลิตภัณฑ์นมเกษตรระบุว่า ปัจจุบัน นมเกษตรที่ผลิตได้ในแต่ละปีจะจัดสรรให้เป็นนมโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยมีรูปร่างสูงใหญ่สมวัย

ในวาระที่ มก.จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 80 และศูนย์ผลิตภัณฑ์นมเกษตรจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 อธิการบดี มก. จึงได้กำหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนมเกษตรขยายปีกสู่แบรนด์สากล ภายใต้แนวคิดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และหลักการธุรกิจสีเขียว (BCG) ของรัฐบาล ทั้งหมดนี้จะนำพาเกษตรศาสตร์สู่การเป็น KUniverse ในที่สุด

การพัฒนาเกษตรตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ กำลังสะท้อนให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร มก. ที่จะผลักดันให้นมเกษตรเป็นที่มาของนมและอาหาร เพราะหากมีการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์จนประสบผลสำเร็จ นมเกษตรจะไม่ใช่นมเพียงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหล่อเลี้ยงมวลชนไทยให้สุขภาพดีเท่านั้น แต่นมเกษตรจะช่วยประเทศไทยในหลากหลายมิติ

นมเกษตรจะถูกพัฒนาควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ดิดอาวุธทางปัญญาให้แก่บัณฑิตทุกระดับ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่ผลิตนมได้มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุดของประเทศในเขตร้อน ช่วยสานพระราชกรณียกิจของต้นเกล้า ร.9 เพื่อต่อลมหายใจให้เกษตรกรโคนมไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ช่วยหนุนเสริมเศรษฐกิจด้านธุรกิจนมและผลิตภัณฑ์นมให้เฟื่องฟู และเป็นต้นแบบการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดนี้ คือความท้าทายของคณะเกษตรศาสตร์ที่สังคมไทยกำลังจับตามอง!

ราคาตลาดยูเรียโลกล่วงหน้า

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน

(ราคาสูงสุด) ปี 2564 ณ วันที่ 25 พ.ย.

ส่งมอบ ร.ค. 2564 → **830**

ส่งมอบ ม.ค. 2565 → **826**

ส่งมอบ ก.พ. 2565 → **825**

ราคา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2565

ก.พ. → **587.50**

ส่งมอบ มี.ค. → **554.00**

ส่งมอบ เม.ย. → **551.00**

ที่มา : www.fertilizerworks.com

ปุ๋ยโคแอมโมเนียฟอสเฟต

สาธารณรัฐประชาชนจีน (FOB)

ราคา → **870-880**

4 สัปดาห์ที่แล้ว → **870-870**

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 2565

ฐาน INFO GRAPHIC



ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CFR)

ราคา → **600-650**

4 สัปดาห์ที่แล้ว → **600-625**

เกษตรกรทั่วโลกเฮ ราคาปุ๋ยตลาดล่วงหน้าต่ำสุดรอบ 5 เดือน ขณะผลพวงรัฐขอความร่วมมือตรึงราคา ทำโรงงาน-ผู้ค้ากำไรหด ไม่กล้าส่งน้ำเข้าวัตถุดิบ สินค้าได้ดินฉวยโอกาสดีปีขายถูก ลดแลกแจกแถม หวั่นคุณภาพผลผลิตต่ำ สมาคมการค้าปุ๋ย ฝนรัฐปุ๋ยเคมีเมืองโปแตซ ลดต้นทุนเกษตรกร เพิ่มอำนาจต่อรองประเทศ

ปี 2030 (2573) องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,500 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันกว่า 1,200 ล้านคน จะส่งผลให้แต่ละประเทศมีความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าวจากวงการค้าสารเคมี เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึง สถานการณ์ราคาแม่ปุ๋ยตลาดโลกซื้อขายล่วงหน้าล่าสุด ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ราคาปรับตัวลงมาก ปัจจัยสำคัญจากการซื้อขายเรียของอินเดียกดดันให้ราคาที่เสนอต่ำกว่า 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน (เป็นราคา CFR ที่ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งเพื่อการส่งของถึงปลายทาง แต่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหายของสินค้า) เพราะเป็นความต้องการเดียวที่เกิดขึ้นในตลาดในเวลานี้ ซึ่งสามารถดูดซับสินค้าในตลาดได้ถึง 1.2-1.4 ล้านตัน (ขณะที่ตลาดทั่วโลกมีผู้ขายเรียรวมกันประมาณ 2 ล้านตัน)

ทั้งนี้หลายฝ่ายคาดว่าราคาจะยังคงได้รับแรงกดดันต่อไป หากสหรัฐและยุโรป ยังไม่เข้ามาซื้อแข่ง ส่วนอินเดียคาดจะกลับมาซื้อเพิ่มอีกครั้งประมาณ 45 วันหลังจากนี้ ส่งผลให้ราคาปุ๋ยเวลานี้ต่ำสุดในรอบ 5 เดือน จากก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปสูงกว่า 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ถือเป็นข่าวดีของเกษตรกรทั่วโลกที่ราคาปุ๋ยจะลดต่ำลง

ส่วนแม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ภาพรวมการซื้อขายเียบ จากความต้องการของ

ปุ๋ยล่วงหน้าต่ำสุดรอบ 5 เดือน เอกชนเชียร์ ปุ๋ยเคมีเมืองโปแตซ

ยุโรปปรับลดลง ส่วนในภูมิภาคเอเชีย จีนเพิ่งกลับมาเริ่มต้นหลังหยุดยาวตรุษจีน ดังนั้นหากยังไม่มีความต้องการที่ชัดเจน ตลาดน่าจะชะลอตัวอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก

เช่นเดียวกับปุ๋ยโดแอมโมเนียมฟอสเฟต ทั่วโลกยังคงมีการซื้อต่อเนื่อง เช่นอินเดียยังคงซื้อเพื่อเติมสต็อกในประเทศที่ต่ำ ส่วนสหรัฐฯและบราซิลยังคงซื้อเติมสต็อก เนื่องจากราคาธัญพืชที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะตลาดที่ชะลอตัวคือจีน ที่เพิ่งกลับจากการหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีน และยังคงกำลังการผลิตปุ๋ยโดแอมโมเนียมฟอสเฟตไว้เพียง 60% เท่านั้น

ส่วนตลาดปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์มีแนวโน้มคงที่ โดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของเบลารุสที่จะส่งสินค้าผ่านทางรัสเซีย ทำให้การซื้อขายในตลาดชะลอตัว และหยุดชะงักลง ส่วนจีนและอินเดีย ไม่มีการซื้อขายอะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า วันนี้สิ่งที่ห่วงที่สุดคือ ราคาปุ๋ยเคมีที่รัฐบาลขอความร่วมมือผู้ค้าช่วยตรึงราคาออกไปก่อน ทำให้ไม่มีโรงงานกล้าสั่งนำเข้าวัตถุดิบสถานการณ์ในประเทศปุ๋ยขาดแคลนและขาดตลาดในหลายสูตร การใช้แรงงานในโรงงานลดลง ช่วงนี้ต้องวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อเตรียมไว้ผลิตในตอนต้นฤดูการเพาะปลูก ทั้งข้าวนาปรัง และนาปี รวมถึงเพื่อใช้ในพืชอื่น ๆ เริ่มเมษายน-พฤษภาคมนี้

“ตอนนี้ไม่มีใครกล้าสั่งนำเข้าเลย ซึ่งจะส่งผลทำให้สินค้าได้ดินที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพ และราคาถูก จะแทรกขึ้นมาในรูปแบบลดแลกแจกแถม ก็จะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกร หากปล่อยให้มีการโฆษณาแบบผิด ๆ จะทำให้คุณภาพผลผลิตของประเทศได้รับผลกระทบ ในส่วนสมาชิกของสมาคมก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการตรึงราคา หลายบริษัทยอมขาดทุน”

ด้านนายปลั่งศักดิ์ ประกาศาศาส์ นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเหมืองโปแตซมองว่า เป็นเรื่องที่ดี หากทำได้จะช่วยเกษตรกรได้มาก เพราะจะทำให้ราคาปุ๋ยต่ำลง โรงงานในประเทศจะมีวัตถุดิบและมีอำนาจต่อรองระหว่างประเทศมากขึ้น โดยคุณภาพแร่โปแตซไทยมีคุณภาพเกรดเดียวกับประเทศแคนาดาที่ทั่วโลกต่างยอมรับว่าเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดของโลก เปรียบเทียบแคนาดา ต้องขุดแร่ลึกถึง 4-5 กิโลเมตร ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย ขณะที่เหมืองไทยขุดลึกเพียง 300-600 เมตรเท่านั้น

แต่เวลานี้โครงการต้องแห้งไปเมื่อ 40 ปีที่แล้ว จากกลุ่มเอ็นจีโอ และข้าราชการมหาวิทยาลัยไปปลูกฝังความคิดไว้ว่าเมื่อไรที่เหมืองไทยขุดแร่โปแตซ จะทำให้จังหวัดอุดรธานีถล่มจมหาย ทำให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเสียที ทั้งที่เป็นประโยชน์กับประเทศ 🟠



แท็งก์ความคิด

นฤตย์ เลกอีระ maxlui2810@gmail.com

ชาวดีเกษตรกร

ปีนี้ประเทศไทยน่าจะมีผู้ทางเดินได้มากกว่าปีที่แล้ว
อย่างน้อยรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนเริ่มมองเหมือนกัน กรณี
การอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

รัฐบาลหาวัคซีนมาฉีด เอกชนและประชาชน ยอมฉีดวัคซีน และอยู่ภายใต้
มาตรการสาธารณสุข

ตรงไหนพลาดทำติดเชือกก็รักษา ปิดสถานที่ และทำความสะอาด

ตรงไหนเข้มแข็ง ไม่เสียที่โอมิครอน ก็เดินหน้าดำเนินชีวิตต่อไป

เมื่อทุกอย่างสัมฤทธิ์ผล การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศก็มีหนทางเดิน

ก่อนหน้านี้นี้ หนังสือพิมพ์มติชนจัดสัมมนาเรื่อง **“สู่ศักยภาพใหม่ Thailand 2022”** โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะทำให้ไทย
ก้าวกระโดด

แต่ทั้งนี้ก็ได้จะละลายความก้าวหน้าของเกษตรกร

ดังนั้น เมื่อได้ยินว่ากระทรวงพาณิชย์จะจัดสัมมนาชื่อ **“ประกันรายได้สินค้า
เกษตร 5 สินค้า”** ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ จึงยินดี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-12.00 น. มีสัมมนาในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่ง
ผ่านทางเฟซบุ๊กเฟรมมติชน ไลน์มติชน ไลน์ข่าวสด และยูทูปมติชนทีวี

มี **นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง **“ประกันรายได้ พลิกฟื้น
เศรษฐกิจไทย”**

มีวงเสวนา โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจ 5 ตัว ประกอบด้วย
ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา มาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ในหัวข้อ **“โครงการประกันรายได้สินค้า 5 สินค้าเกษตร”**

วิทยากร ประกอบด้วย **นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม** อธิบดีกรมการค้าภายใน
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย **นายเติมศักดิ์
บุญชื่น** ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา **นายปราโมทย์ เจริญศิลป์**
นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย **นายมนัส พุทธิรัตน์** ประธานสมาพันธ์
ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย **นายบัญญัติ ชุ่มชัยเวช**

การสัมมนาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปีที่แล้วโชว์ผลงานการส่งออก ช่วยผลักดันให้
เศรษฐกิจของชาติเติบโต
ทำให้ตัวเลขจีดีพีของไทยไม่ต่ำเตี้ย
ในบรรดาสินค้าส่งออกทั้งหมดนี้มีสินค้าด้านเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
รวมอยู่ด้วย
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ทั้ง ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปาล์มน้ำมัน และยางพารา น่าสนใจ
เพราะพืช 5 ชนิดนี้มีเกษตรกรปลูกหาเลี้ยงชีพเป็นจำนวนมาก
พืชเหล่านี้ ยังทำรายได้ให้ประเทศได้อีกด้วย
จึงไม่แปลกที่ทุกรัฐบาลเอาใจใส่พืชเศรษฐกิจ ออกมาตรการช่วยเกษตรกร
ผู้เพาะปลูก
เพราะเชื่อว่า หากจำหน่ายพืชที่ปลูกได้มาก เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่ม
และเชื่อว่า หากส่งออกได้เยอะ จะช่วยเสริมเติมจีดีพีของประเทศ
แต่การเพาะปลูกนั้นมีความไม่แน่นอนสูง
ต้องเผชิญหน้ากับน้ำท่วม เผชิญหน้ากับภัยแล้ง พืชผลเสียหาย
ความไม่แน่นอน ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน
หลายรัฐบาลจึงหาทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายที่มา
จากความไม่แน่นอน
รัฐบาลชุดนี้ชูโครงการประกันรายได้พืชผลเกษตรกร
การประกันรายได้เมื่อปีที่แล้วทำออกมาเป็นรูปธรรมให้เห็นแล้ว
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการในปีนี้ คงต้องรอฟัง
ฟังทั้งแนวทางการช่วยเหลือ และคาดหวังได้กับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ
งานสัมมนา “ประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้า” น่าสนใจ
น่าสนใจในเนื้อหารายละเอียดจากการปาฐกถา เรื่อง “ประกันรายได้ พลิกฟื้น
เศรษฐกิจไทย” ซึ่งนายจรินทร์ ในฐานะผู้ควบคุมดูแล จะเป็นผู้ถ่ายทอดเอง
และยังน่าสนใจเนื้อหาจากเวทีเสวนา เรื่อง “โครงการประกันรายได้สินค้า
5 สินค้าเกษตร”
เพราะมีตัวแทนภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติเป็น
รูปธรรม
และมีตัวแทนเกษตรกร “ตัวจริง เสียงจริง” ผู้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิด
ต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น
งานสัมมนา “ประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้า” จะมีขึ้นในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.
เป็นงานสัมมนาออนไลน์ ถ่ายทอดสดในรูปแบบสตรีมมิ่ง
รับชมรับฟังผ่านทางเฟซบุ๊กเฟรมติชน โลกน์มติชน โลกน์ข่าวสด และยูทูป
มติชนทีวี
หรือจะติดตามข้อสรุป โดยอ่านจากเว็บไซต์ matichon online และ
หนังสือพิมพ์มติชนรายวันก็ได้
ไม่ว่าจะรับฟังรับชมหรืออ่านติดตามเนื้อหาในสื่อใด

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ปีที่: 45 ฉบับที่: 16051

Col.Inch: 76.17 Ad Value: 118,063.50

คอลัมน์: แท็งก์ความคิด: ชาวดีเกษตรกร

หน้า: 13(ซ้าย)

PRValue (x3): 354,190.50

คลิป: สีสี่

เชื่อว่าทุกอย่างจากงานสัมมนา จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังผู้ชมผู้อ่าน
เป็นอีกงานสัมมนาที่หวังให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับประโยชน์
การที่กระทรวงพาณิชย์จัดงานเพื่อแจ้งข่าวสารแก่เกษตรกรตั้งแต่ต้นปี
เช่นนี้ ถือเป็นข่าวดี
ใครสนใจเคลียร์เวลาให้ว่าง
แล้วคอยฟังในเวลา 10 โมงเช้า วันที่ 21 ก.พ.นี้

ขอบคุณ

นายศุภชัย ชัยวัฒน์
สิริกุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์
เกษตรกรแห่งประเทศไทย
(สทท.) และคณะ เข้า
ขอบคุณนายจรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ รองนายกฯ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ที่
ผลักดันงบประมาณ 2,000
ล้านบาท ช่วยเหลือหนี้
เกษตรกร ที่รัฐสภา เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์



ดีเดย์28กพ.บินโพลต์แรก ชาญเร่งเข้าไทย

สอท.หวั่นน้ำมัน100ยูเอส ลดราคาตรึงสินค้า3เดือน มติชนเสวนาประกันรายได้ จันทร์21กพ.ผ่านออนไลน์

พณ.บวมล้มมนา 5 สินค้าเกษตร ‘จรินทร์’ขึ้นนโยบาย
ประกันราคาพลิกฟื้น ศก. ‘เกรียงไกร’รอง ปธ.ส.อ.ท.
ชี้ลดภาษีดีเซลชะลอราคาสินค้า (อ่านต่อหน้า 5)



เกรียงไกร
เชียรกุล

ต่อจากหน้า 1

ชาญเร่งเข้าไทย

พณ.บวมรายได้5สินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ กระทรวงพาณิชย์กำหนดการจัดล้มมนาเรื่อง “ประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้า โดยกระทรวงพาณิชย์” โดยเป็นการสัมมนาออนไลน์ ในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์สดชน ไลน์ข่าวสด และยูทูปมติชนทีวี โดยมี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประกันรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย” ในเวลา 10.00-12.05 น.

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวจะมีวงเสวนาหัวข้อ “โครงการประกันรายได้สินค้า 5 สินค้าเกษตร” (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา) ขึ้นด้วย โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายเดิมนศักดิ์ บุญขึ้น ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวนาปลาลม น้ำมันแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายบัญชา ชุ่มชัยเวช

‘จรินทร์’ขึ้นนโยบายพลิกฟื้นศก.

นายจรินทร์กล่าวกับ “มติชน” ว่า นโยบายประกันรายได้ส่งผลดีเยอะมาก ช่วยให้เกษตรกรมีหลักประกันเรื่องรายได้ เกิดเม็ดเงินเฉพาะปีที่ 3 ทุ่มไปมูลค่ากว่า 1.7 แสนกว่าล้านบาท ขณะที่ภาพรวมพืชทั้ง 5 ชนิดมีทั้งการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ และมาตรการเสริมอื่น ช่วยดึงราคาทั้ง 5 ชนิดสูงขึ้น เม็ดเงินตกไปถึงเกษตรกร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โกงไม่ได้ ยกเว้นโกงขึ้นทะเบียนแต่ไม่ใช่เกษตรกรจริง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ฉะนั้นทุจริตไม่มีเลยในเรื่องการประกันรายได้ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ตกถึงมือเกษตรกร

นายจรินทร์กล่าวว่า นอกจากนี้ เม็ดเงินที่ลงไปถึงมือเกษตรกรในยามวิกฤตโควิด ยังเป็นส่วนหนึ่งทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ ถ้าหากไม่มีประกันรายได้ ยามใดที่พืชเกษตรตกต่ำ จะมีผลมาก ทั้งตลาดสด ตลาดนัด ร้านขายของชำ นั่งตบยุง เพราะว่าพืชราคาตก เกษตรกรจะไม่มีเงินไปซื้อของอุปโภคบริโภค แต่พอมีเงินประกันรายได้ได้สนับสนุนเม็ดเงินหมุนเวียนไป เฉพาะนโยบายประกันรายได้พืช 5 ชนิด ช่วง 3 ปี ประเมินว่าจะมีเงินเข้าระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 5 แสนล้านบาท และเงินส่วนนี้หมุนเวียนรอบเดียวก็น่าจะก่อมูลค่าเป็นล้านล้านบาทแล้ว

ลดภาษีดีเซลชะลอราคาสินค้า

นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล สำหรับเนื้อน้ำมันลง 2 บาทว่า ช่วยชะลอการขึ้นราคาสินค้าได้ จากสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำมันตามตลาดโลกเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว ส่งผลต่อราคาน้ำมันขายปลีกในไทยแพงขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบไปถึงภาคโลจิสติกส์ ภาคการขนส่ง และค่าพลังงานไฟฟ้าที่จะปรับตัวขึ้น ทำให้สินค้าทุกอย่างเตรียมจะปรับตัวขึ้นตาม ทั้งนี้ การที่รัฐบาลใช้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตลง จำนวน 3 บาทต่อลิตร แบ่งเป็น 2 บาทลดราคาน้ำมันดีเซลจริง และอีก 1 บาทไปเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้นใน 2 บาทที่ลด

ราคาน้ำมัน จะช่วยชะลอบรรดาต้นทุนที่กำลังจะขึ้นไป หรือที่ผู้ประกอบการเตรียมจะปรับราคาสินค้า ชะลอเวลาไปได้ ตามมาตรการของรัฐบาลที่ระบุว่าเป็นเวลา 3 เดือน (18 กุมภาพันธ์-20 พฤษภาคม 2565)

หวั่นทะลุ 100 เหรียญสหรัฐรับมือ

นายเกรียงไกรกล่าวว่า ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ต้องติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ว่ามีแนวโน้มหยุดหรือขึ้นต่อ ปัจจุบันราคาน้ำมันระดับ 90-94 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หลายฝ่ายคาดว่าด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครน ถ้าไม่มีสงคราม หรือไม่มีการบุกรุกกัน เสร็จจากันได้ จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง ลดแรงกดดัน อาจจะทำให้ราคาน้ำมันไม่สูงไปกว่านี้ แต่ถ้าเจรจาไม่สำเร็จ มีความรุนแรง เกิดสงครามขึ้น จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูง และอาจจะทะลุ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอย่างรวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องหามาตรการอื่นๆ หรือต้องมีการขยายเวลามาตรการลดภาษีเพิ่มไปมากกว่า 3 เดือน หรือลดอัตราภาษีน้ำมัน มากกว่า 3 บาทต่อลิตร โดยขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน

“ราคาน้ำมันโลกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น หรือเรื่องสงครามระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศทั้งหมด ทำให้ควบคุมไม่ได้ แต่มาตรการลดภาษีน้ำมัน เป็นมาตรการระยะสั้น ใช้แก้ไขเร่งด่วน ซึ่งรัฐบาลควบคุมได้ เดิมอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเก็บอยู่ที่ 5.99 บาทต่อลิตร เมื่อลดไป 3 บาท ยังมีช่องว่างอีก 2.99 บาทที่สามารถลดได้อีก จะช่วยชะลอการขึ้นราคาของสินค้า รวมถึงขึ้นอยู่กับสายพานของผู้ประกอบการและนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลด้วย” นายเกรียงไกรกล่าว และส่วนราคาน้ำมันเบนซิน อาจจะถูกมองว่าเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือย ผู้ใช้ต้องมีรถยนต์ แสดงให้เห็นว่ามีฐานะ เปรียบเหมือนเครื่องประดับ นาฬิกา หู ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรมากกว่า เพราะมีผลกระทบต่อวงกว้าง ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง รถบรรทุกสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาชีพของประชาชนอย่างมาก

โบราณมองหุ้นไทยมีแต่ข่าวดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แพลตฟอร์ม ฟินันเซีย ฮีโร่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้วิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในสัปดาห์นี้ (21-25 กุมภาพันธ์) ว่า ยังมีปัจจัยบวกสนับสนุน โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม คือตัวเลขเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ไตรมาส 4/64 น่าจะประกาศออกมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ตัวเลขการส่งออกถยนต์และยอดขายในประเทศ ตัวเลขส่งออกและนำเข้า รวมถึงการประกาศผลดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไตรมาส 4/64 จะออกมาเป็นบวกทั้งหมด โดยเฉพาะงบดำเนินการของ บจ. จะสามารถทำรายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่องจนถึงไตรมาสสองในปี

นอกจากนี้ ยังได้เชนตีเมนต์เชิงบวกจากการที่รัฐบาลผ่อนคลายความเข้มงวดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ใช้ระบบเฮอร์สแอนด์โก รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครน-รัสเซีย เชื่อว่าถึงที่สุดทางออกของสถานการณ์ดังกล่าวจะจบลงด้วยการเปิดเจรจาทางการทูต ทั้งหมดนี้จะผลักดันให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้ โดยปัจจุบัน นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่อง และมีมูลค่าลงทุนในหุ้นไทยมากกว่าอีกหลายตลาดในเอเชีย

ยูเครนยังวิกฤตพาหุ้นร่วงทั่วโลก

สถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนยังไม่ยี่หวั่นที่จะผ่อนคลาย ล่าสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียได้สั่งการให้ทหารเตรียมโจมตียูเครนแล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกปิดลดลงไปตามๆ กัน ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์จากการพลิกผันของวิกฤตยูเครน รวมกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่จวนเจียนจะเกิดขึ้น

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลักของสหรัฐทั้ง 3 ตลาดปรับลดลงไปตามๆ กัน โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับลดลง -0.7% มาปิดที่ 34,079.18 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง -0.7% มาปิดที่ 4,348.87 จุด

และดัชนีแนสแดกลดลง -1.2% มาอยู่ที่ 13,548.06 จุด

เช่นเดียวกับตลาดหุ้นหลักๆ ทั่วโลก โดยดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษ ลดลง -0.3% ปิดที่ 7,513.62 จุด ดัชนี DAX ของเยอรมนี ลดลง -1.5 ปิดที่ 15,042.51 จุด และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศส -0.3% ปิดที่ 6,929.63 จุด ส่วนดัชนี EURO STOXX 50 ลดลง -0.9% ปิดที่ 4,074.28 จุด

ตลาดหุ้นหลักในเอเชียก็ปรับตัวลดลงไปตามๆ กัน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง -0.4% ปิดที่ 27,122.07 จุด ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง ลดลง -1.9% ปิดที่ 24,327.71 จุด ส่วนดัชนี Composite เชียงไฮ้ ลดลง -0.7% ปิดที่ 3,490.76 จุด

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นตามระดับความตึงเครียดของสถานการณ์ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือเพิ่มขึ้น 1.1% มาอยู่ที่ 94.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 91.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สายการบินชาอู๋เข้าไทย 28 ก.พ.

เพชบุ๊กของสายการบินชาอู๋เดีย ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของชาอู๋ดีอาระเบีย เผยแพร่ข้อมูลว่า เที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่เดินทางตรงจากชาอู๋ดีอาระเบียมายังกรุงเทพฯ เที่ยวบินแรกจะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เร็วขึ้นจากเดิมกว่า 2 เดือน จากที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าสายการบินจะเริ่มทำการบินตรงมายังกรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้

รมว.ภช.พอใจโครงการเกษตรช่วย ปชช.ลดค่าครองชีพ แก้ปัญหาหมูแพง

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2565 10:35 | ปรับปรุง: 20 ก.พ. 2565 10:35 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า พอใจภาพรวมโครงการเกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ จัดจำหน่ายหมูเพื่อประชาชน ในราคากิโลกรัมละ 140 บาท ระหว่างวันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ตลาด อ.ต.ก. ซึ่งประชาชนให้ความสนใจตอบรับเป็นอย่างดี โดยกระทรวงได้เร่งแก้ปัญหาราคาหมูแพงรวมทั้งบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

นอกจากนี้ จะมีการเปิดขายไข่ไก่ ราคาถูก คุณภาพดี ซึ่งรอกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้ง

กรมชลฯ ลุยขุดลอกแม่น้ำบางขาม แก้ภัยแล้งให้ชาวบ้าน

Facebook Share, WhatsApp Share icons



กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าขุดลอกแม่น้ำบางขาม จังหวัดลพบุรี ทรงแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

วันที่ 19 ก.พ.65 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ร่วมกับนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกแม่น้ำบางขาม จังหวัดลพบุรี พร้อมพบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่



สำหรับแม่น้ำบางขาม เป็นแม่น้ำที่เกิดจากคลองธรรมชาติหลายสายไหลมารวมกัน ไหลผ่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าเรือ อ.บ้านหมี่ และ อ.เมืองลพบุรี มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำสายสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แต่ด้วยปริมาณฝนที่ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% ส่งผลให้แม่น้ำบางขามแห้งขอดบริเวณ ต.มหาสอน ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของ ต.มหาสอน ต.บางพึ่ง รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ริม 2 ฝั่งตลอดลำน้ำ กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้เร่งดำเนินการสำรวจ ออกแบบโครงการขุดลอกแม่น้ำบางขามที่คืนเงิน ตามข้อสั่งการของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กรมชลประทานได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าดำเนินการขุดลอกแม่น้ำบางซามจำนวน 74 ล้านบาท พร้อมกับมอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกล เป็นผู้ดำเนินการขุดลอก ตั้งแต่ กม.12+500-22+700 (บริเวณสะพานท่าเรือ จนถึงบริเวณวัดเทพธำไพ) เป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร คาดว่าดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของแม่น้ำบางซาม และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักไว้ในฤดูแล้งได้มากขึ้นถึง 21 ล้าน ลบ.ม. (แม่น้ำบางซามมีความจุเก็บน้ำได้ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม.) มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 40,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,500 ครัวเรือน

มก. ชวนร่วมฟังการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน” 21-23 ก.พ.นี้

👍 7 likes | 🔄 share 1

มก. ขอเชิญนิสิตนักศึกษาประชาชนร่วมฟังผลงานวิจัยและการบรรยายพิเศษการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน”

21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Cisco Webex

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ซึ่งเป็นความท้าทายที่พร้อมจะเป็นโอกาสสำหรับผู้มองเห็นอนาคตของวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายวิจัยประชาชน จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 หรือ The 60th Kasetsart University Annual Conference ภายใต้หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน” “Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability” ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนิสิตนักศึกษาและประชาชน สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ Cisco Webex , NontriLive ที่ <https://live.ku.ac.th> และ FacebookLive ที่ <https://www.facebook.com/KasetsartUniversity> พิธีเปิดการประชุมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาคำตอบสำหรับสิ่งที่จะเป็นวิถีถัดไป โดยความรู้และวิทยาการใหม่ๆ จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการนักวิจัยทั่วประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา การแพทย์ การทำวิจัย การเกษตร การประมง การทำธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตร การออกแบบก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม สุขภาพฯ จะนำมาถ่ายทอด เผยแพร่สู่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในปีนี้มีกรนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวน 143 เรื่อง ภาคโปสเตอร์จำนวน 86 เรื่อง รวม 229 เรื่อง แบ่งออกเป็น 12 สาขา ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังมีกรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และความชำนาญ จากการปาฐกถาพิเศษ เสวนาพิเศษ บรรยายและสัมมนาพิเศษ จำนวน 12 เรื่อง ในหัวข้อต่างๆ ตามวันเวลาดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การแพทย์ยุค Next Normal

10.00-12.00 น. เสวนาพิเศษ เรื่อง Metaverse กับโลกการศึกษาและวิจัยในอนาคต

12.45-16.00 น. เสวนาพิเศษ สาขาพืช เรื่อง ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991

13.00-15.30 น. เสวนาพิเศษ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ความเป็นไปได้ถึงการนำพื้นที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

08.45-12.00 น. เสวนาพิเศษ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ เรื่อง ชุมชนเกษตร การสร้างโอกาสจากวิถีดีไปสู่ความยั่งยืน

09.00-10.45 น. เสวนาพิเศษ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง "KU: Step Towards Net Zero Emissions"

09.00-11.30 น. เสวนาพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง Digital Disruption and Covid-19 Crisis, What's More? ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไรในยุค Next Normal

09.00-12.00 น. เสวนาพิเศษ สาขา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ผ้าและแทนเปิด: พืชวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจบีซีจี

09.00-13.00 น. บรรยายพิเศษ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิถีดีดีไป: แผนที่นำทางเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน (Next Normal Agro-Industry Innovation: Roadmap for Thai Economy toward Sustainability)"

09.00-12.00 น. เสวนาพิเศษ สาขาประมง เรื่อง "การประมงวิถีดีดีไป: ทิศทางเศรษฐกิจบนฐานโลกาภิวัตน์-ท้องถิ่นภิวัตน์ ด้วยมุมมองจากคนในแวดวง

13.00-16.00 น. สัมมนาพิเศษ สาขาประมง เรื่อง "เทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมการเพาะเลี้ยงและการประมงในปัจจุบัน"

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น. เสวนาพิเศษ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประเทศไทยกับ COP 26: กลไกขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

09.00-12.00 น. เสวนาพิเศษ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง Next Risk Society: New Challenges and Preparation ก้าวสู่สังคมแห่งความเสี่ยง: ความท้าทายใหม่และการเตรียมรับมือ

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยายพิเศษ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง เส้นทางวิจัยสู่เกษตรกรไทยยั่งยืน, แหล่งโปรตีนใหม่ในศตวรรษหน้า, ทิศทางการผลิตไก่เนื้อวิถีใหม่ ฝ่าวิกฤต สู่ความยั่งยืน, บันไดสู่เกษตรกรที่ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่รับขีวิตไอผ่าน: <https://annualconference.ku.ac.th/60/>



'มัลลิกา'ชู'จรินทร์'ช่วยอีสาน ดัน'ประกันรายได้'เพิ่มผลผลิต-รายได้สูงขึ้น

วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 10.38 น.

"มัลลิกา"ชู"จรินทร์"ช่วยอีสาน ดัน"ประกันรายได้"เพิ่มผลผลิต-รายได้สูงขึ้น ประชาชนเท่าเทียมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษาฯ ม.พ.ว.พาณิชย์ ในฐานะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า วานนี้ (19 ก.พ.) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พบปะตัวแทนภาคอีสาน 20 จังหวัด จึงมีประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นโยบายที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งมีหลายโครงการและทุกโครงการที่นายจรินทร์ดำเนินงานก็ทั่วถึงทั้งประเทศรวมทั้งภาคอีสานด้วย ตนขอเพิ่มเติมข้อมูลว่า ภารกิจสำคัญทางอีสาน เช่น การค้าชายแดนผ่านแดน รวมตัวเลขเฉพาะส่งออกชายแดนและผ่านแดน โดยถ้าเป็นการส่งออกจากประตูภาคอีสานสร้างรายได้ให้ประเทศรวม 608,949 ล้านบาท โดยมีตัวเลขการค้าชายแดนผ่านแดน ปี 64 ไทยได้ดุลการค้าผ่านการส่งออกฝั่งอีสาน 135,267 ล้านบาท โดยผ่านไปทางสปป.ลาว ปี 64 ส่งออก 417,731 ล้านบาท (+39.31%) แต่ถ้าคิดมูลค่ารวมนำเข้าด้วยเป็น 700,195 ล้านบาท (+36.71%) ถือว่าการค้าชายแดนระหว่างกันเป็นไปด้วยดี ยกตัวอย่างการส่งออกผ่านด่านศุลกากรสำคัญ เช่น มุกดาหาร 182,466 ล้านบาท ,นครพนม 104,640 ล้านบาท,หนองคาย 64,554 ล้านบาท,เชียงของ 33,059 ล้านบาท เป็นต้น



นางมัลลิกา กล่าวต่อว่า สถิติการส่งออกผ่าน 1.สปป.ลาว ปี 62 ส่งออก 292,928 ล้านบาท ปี 63 ส่งออก 299,871 ล้านบาท ปี 64 ส่งออก 417,731 ล้านบาท 2.ผ่านไปทางเวียดนาม ปี 62 ส่งออก 53,533 ล้านบาท, ปี 63 ส่งออก 44,024 ล้านบาท,ปี 64 ส่งออก 46,308 3.ผ่านออกไปทาง กัมพูชา ปี 62 ส่งออก 140,569 ล้านบาท ปี63 ส่งออก 134,969 ล้านบาท ปี 64 ส่งออก 144,910 ล้านบาท เป็นต้น ส่วนของการบริหารจัดการสินค้าการเกษตร นายจรินทร์ บริหารจัดการโครงการประกันรายได้พืช 5 ชนิดอย่างทั่วถึง โดยในจำนวนตัวเลขที่ช่วยเกษตรกร 7.92 ล้านครัวเรือนทั้งประเทศที่ชี้แจงต่อสภาไปนั้นเป็นการช่วยเกษตรกรภาคอีสานร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก คือ การจ่ายเงินประกันรายได้ 1) ข้าว ภาคอีสาน ปี 62/63 เกษตรกร 106,947 ครัวเรือน จำนวนเงิน 878.94 ลบ. ปี 63/64 เกษตรกร 3.056 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 32,327.44 ลบ. ปี 64/65 เกษตรกร 3.049 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 56,656.98 ลบ. 2)มันสำปะหลัง ภาคอีสาน ปี 62/63 เกษตรกร 434,078 ครัวเรือน จำนวนเงิน 4,896.67 ลบ. ปี 63/64 เกษตรกร 363,446 ครัวเรือน จำนวนเงิน 2,009.05 ลบ. 3) ยางพารา ภาคอีสาน ปี 62/63 เกษตรกร 695,643 ครัวเรือน จำนวนเงิน 6,608.85 ลบ. ปี 63/64 เกษตรกร 406,313 ครัวเรือน จำนวนเงิน 2,327.57 ลบ. เป็นต้น

นางมัลลิกา กล่าวว่า นอกจากนี้ นายจรินทร์ ยังได้ให้ความสำคัญกับนโยบายที่ประกาศต่อประชาชนและรัฐสภาแล้ว ผลักดันผ่านรัฐบาลจนสำเร็จทุกปีโดยขณะนี้กำลังเดินหน้าปีที่ 3 และสามารถบริหารราคาพืชเกษตรตัวสำคัญให้ยก ระดับสูงขึ้น ถ้านับราคา ณ วันที่ 15 ก.พ.65 ข้าวเปลือกหอมมะลิ : ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ราคาปัจจุบัน 11,400-13,200บาท/ตัน,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่: ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ราคาปัจจุบัน 10,500-12,000 บาท/ตัน,ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ราคาปัจจุบัน 8,000-8,500 บาท/ตัน,ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ราคาปัจจุบัน 10,000-10,500 บาท/ตัน,ข้าวเปลือกเหนียว : 12,000 บาท/ตัน ราคาปัจจุบัน 9,500-10,500 บาท/ตัน มันสำปะหลัง ราคาประกัน 2.50 บาท/กก. ปัจจุบันราคา 2.50-2.60 บาท/กก. สูงกว่าราคาประกัน ,ยางพาราปัจจุบันสูงกว่าราคาประกันรายได้ คือ ยางแผ่นดิบชั้น 3 ราคาประกัน 60 บาท/กก.ราคาปัจจุบัน 60.55 บาท/กก. น้ำยางสด ราคาประกัน 57 บาท/กก. ราคาปัจจุบัน 65 บาท/กก. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%): ราคาประกัน 23 บาท/กก. ราคาปัจจุบัน 25.65 บาท/กก. ส่วนปาล์มน้ำมัน (อัตราน้ำมัน 18%) : ราคาประกัน 4 บ./กก.ราคาปัจจุบัน 8.10-9.00 บาท/กก. สูงกว่าประกัน ,ข้าวโพด (ความชื้น 14.5%) : ราคาประกัน 8.50 บาท/กก. ราคาปัจจุบัน 10 บาท/กก. สูงกว่าประกัน ทั้งนี้มีเฉพาะข้าวที่ราคายังไม่สูงกว่าราคาประกันรายได้แต่เกษตรกรได้ประโยชน์โดยเงินส่วนต่างที่โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเหมือนกันทั่วประเทศ ในส่วนที่เป็นพืชเกษตรราคาสูงกว่าการประกันรายได้ประชาชนก็ได้รับประโยชน์เต็มเหี้ยมเพราะการบริหารจัดการทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริมของรัฐบาล

ที่ปรึกษากรมพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า ได้ติดตามนโยบายที่นายจรินทร์ให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเกษตรกร ตรวจสอบที่ภาคอีสานพบว่า การคืนเงินอุดหนุน และเป้าหมายเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ทั้งการจัดการหนี้เกษตรกรและการฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร มีแผนบริหารจัดการทุกปี โดยแผนต่อไป คือ อุดหนุนราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษชัยภูมิ นครราชสีมา รวมเป้าหมายอีกกว่า 27,020 รายและมีภารกิจตามเป้าหมายสำหรับภาคอีสาน 572 ล้านบาท จากงบกลาง 2 พันล้านบาทที่กำลังเข้าคณะรัฐมนตรีเร็วนี้่อีกด้วย

"นายจรินทร์ เดินหน้ายุทธศาสตร์ช่วยพี่น้องภาคอีสานโดยเดินหน้า ประกันรายได้ปี 3 ช่วยเกษตรกรและยกระดับราคาสินค้าเกษตร รุกคืบปฏิบัติการณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวที่กำลังทำต่อเนื่องเพราะพี่น้องประชาชนชาวอีสานปลูกข้าวมากที่สุด เร่งรัดงานคืนเงินอุดหนุน-แก้หนี้สิน-ฟื้นฟูอาชีพและเร่งสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กตามแผนที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรดำเนินการอยู่ พร้อมกันนี้จะส่งเสริมผู้ประกอบการอีสานใน กรอ.พาณิชย์ ส่งออกนารายได้เข้าประเทศเปิดประตูอีสานสู่การค้าชายแดนและผ่านแดน โดยคอยติดตามแก้ไขอุปสรรคปัญหาการส่งออกผ่านแดนข้ามแดนตลอดเวลา โดยยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ Belt and Road ของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโศคสินค้าจากประเทศไทยจำนวนมากและเป็นตลาดสินค้าสำคัญ อย่างไรก็ตามนโยบายของนายจรินทร์และรัฐบาลช่วยประชาชนอย่างทั่วถึงโดยให้เท่าเทียมทั่วไทย" นางมัลลิกา กล่าว